



EQUAL

Whitepaper v2.0

February 2018
www.equaltoken.io

Total Balance
\$129,000.00
+120%

0x1db834aD5CA73782Dcb3d889744...

Balances	History
ETHEREUM 67 ETH	↓ 9% Send
EQUAL 6,789 EQL	↑ 33% Send
SALT 230 SALT	↑ 19% Send
GOLEM 550 GNT	↓ 22% Send
STATUS 100 SNT	↓ 9% Send
Bounty0x 550 BNTY	↑ 119% Send
District0x 1,200 DNT	↓ 2% Send

TALUNTUNAN

Kabuurang Ehekutibo	_____	1
Kabuuran ng Ethos	_____	2
Ang Token	-----	3
Airdropped		
Deflation sa Pamamagitan ng Pagsunog		
Batayan ng Teknolohiya		
Ethereum Blockchain Token		
Akmang Smart Contract		
Web3 API		
Ecosystem	-----	4
Ekonomiko		
Komunidad		
Bounties / Kalakal / Paligsahan		
Kampanya ng Bounty v1.0		
Kampanya ng Bounty v2.0		
Bug Bounties		
Badyet ng Bounty		
Pagpapaunlad	-----	5
Web Wallet		
Mga Isyo ng Kasalukuyang Web Wallet		
Mga Katangian ng Web wallet ng EQL		
Roadmap		
Pagdaragdag ng Mga Kilalang Cryptocurrency		
Pagpapaunlad ng iOS at Android Wallets		
Incentive for Stake (IFS)		
Seed Offerings / Pakikipagsosyo	-----	6
Mga Handog ng Seed		
Pakikipagsosyo ng Seed		
Koponan	-----	7
Pagpupundo		
Social Links	-----	8



Ehikotibong Buod

Ang token market ay mabilis na lumalaki, dahil ito ay nagiging mas mababa at mas pinag-isang bilang ang pagkalat ng mga sarado na mga token ng loop ay nilikha upang pondohan ang mga proyekto. Na may higit sa isang libong iba't ibang mga token sa sirkulasyon, marami sa kanila lamang ang paghahatid ng isang layunin sa loob ng isang isahan na application. Lumilikha ito ng mga hangganan at pagiging kumplikado, lalo na sa pagtaas ng kahirapan ng cryptocurrency adoption.

Pinagsasama ng EQL ecosystem ang isang market ng token sa pamamagitan ng isang interconnected network ng application na binuo sa bahagi ng koponan ng EQL, at mga incentivized na mga developer ng komunidad na sinasamantala ang pondo sa seed offering.

Ang EQL project ay naglalayong magbigay ng isang produktong angkop na parehong mapadali at i-streamline ang pag-aampon ng cryptocurrency sa masa - sa pamamagitan ng pagbibigay ng simple at madaling gamitin na mga serbisyo na incentivized o paggamit ng EQL network token.

Ang mga produkto ng EQL ay una na itinatayo ng koponan, na nagtatakda ng mga pamantayan ng produkto, pagba-brand at isang nakatuon na pangitain upang lumikha ng mga application ng mga gumagamit ng mabilis na paggamit ng blockchain technology at nagbibigay ng naa-access na mass adoption.

Ang mga produkto ng EQL ay unang itinayo ng team, na nagtakda ng mga produkto, branding, at isang nakatuon na pangmatagalang pamantayan upang lumikha ng mga gumagamit ng application ng mabilis na paggamit ng blockchain technology at nagbibigay ng access mass adoption.



Ethos

Ang EQL ay ang una at pangunahin komunidad na nakatutok sa cryptocurrency, hindi lamang ang komunidad ng EQL kundi ang pagbabagong komunidad ng cryptocurrency bilang isang buo. Ang aming misyon ay upang bumuo ng isang pera, komunidad at produkto ecosystem na maaaring mas mababa ang kahirapan at pag-aaral ng curve para sa mga bagong adopters, upang higit pang pahintulutan para sa pangunahing paggamit ng desentralisado teknolohiya blockchain sa pinakamdaling paraan ng paggamit.



Ang Token

Ang EQUAL Network Token (EQL) ay ang tindahan ng halaga na magiging sa centro ng lahat ng mga produkto at serbisyo ng EQL.

Ang EQL Network Token ay natatangi dahil sa pag-andar nito sa pamamagitan ng pagkawala ng Dlb (DTB para sa maikli) ang modelo na ito ay nagbibigay ng gantimpala sa mga may hawak ng token ng EQL. Ang token ng EQL network ay magiging karagdagang pagpapatupad sa mga serbisyo sa hinaharap at mga produkto na binuo ng koponan ng EQL o mga developer ng third party. Iba't ibang mga sitwasyon ng pagpapatupad kung saan ang isang developer ay makapag-drive ng kita sa pamamagitan ng EQL Network Token ay maaaring sa anyo ng: mga bayarin sa serbisyo, buwanang mga gastos ng pagiging miyembro o simpleng bilang isang tinanggap na paraan ng pagbabayad.

Ano ang magagawa EQL Network Token?

- Maging ang opisyal na mekanismo ng pagbabayad para sa lahat ng mga produkto at serbisyo ng EQL.
- Magbigay ng pagbawas ng bayad sa mga serbisyo sa hinaharap na nilikha para sa ecosystem ng EQL.
- Magbigay ng matatag na maaasahang pangmatagalang paglago sa mga may hawak ng token ng EQL sa pamamagitan ng kakulangan ng supply factor nito.
- (Ang iba pang mga update sa mga pamamaraan ng kontrata ay maaaring gawin kung ang tamang panukalang produkto ay magagamit.)

Airdropped

Ang EQUAL name ay nagmula sa libreng paraan ng pamamahagi kung saan ang proyekto ay nagpasyang sumali, ang pamamahagi ay natupad sa loob ng dalawang yugto at may higit sa 7000 mga gumagamit na lumalahok sa Airdrop na nag-aalok.

Naniniwala kami na ito ay ang pinaka-transparent na paraan upang ipamahagi ang EQL, na nagbibigay ng commitment galing sa koponan at komunidad na ang halaga ng EQL ay hindi artipisyal na itatakda sa pamamagitan ng isang panloob na sumang-ayon sa presyo ng ICO; ngunit sa halip ang halaga kung saan nagdadala kami sa pamamagitan ng pag-unlad ng produkto sa umuusbong na ecosystem na pinaniniwalaan natin.

Deflation sa Pamamagitan ng Pagsunog

Mayroong ilang mga kagiliw-giliw na benepisyo sa pagsunog ng kabuuang supply ng isang pera, ang ilan sa mga benepisyong ito ay naglalayong sa kakayahang kumita ng mamumuhunan, ang iba pang mga kadahilanan ay nagsasama ng isang balanse sa counter sa mga epekto ng pagpintog sa merkado. pag-unlad sa umuusbong na ecosystem kung saan kami naniniwala.

- Ang EQL ay kasalukuyang may 1%, o max ng 250 EQL na bayad sa bawat transaksyon na tinatawag naming ito - ang pagpapalabas sa pamamagitan ng pagkasunog (DTB), ang layunin ng DTB ay upang patatagin ang pera at magbigay ng matatag na paglago laban sa mga epekto ng inflation, nagbibigay ito ng resulta sa pamamagitan ng pagpapababa ng nagpapalawak na supply ng EQL na kung saan ay lumilikha ng mas mataas na demand sa pamamagitan ng kakulangan ng token. Ang mga may hawak ng EQL token ay mapapansin ang kanilang pagmamay-ari ng porsiyento na may kaugnayan sa kabuuang supply ay tataas sa paglipas ng panahon habang ang mga token ay nasunog.
- Ang burn rate at istraktura ng bayad ng EQL ay magpapatuloy sa kasalukuyang rate nito, hanggang sa maisaayos ang konsensus ng komunidad upang ayusin ang bayad.

Halimbawa ng Burn Fee

Ang EQUAL ay may bayad na pagsunog ng 1% ng iyong kabuuang halaga ng paglilipat, na may pinakamababang bayad na bayad na 250 EQL. Ito ay gumagawa ng mga maliliit na paglipat na magagawa, dahil hindi ka na magbayad ng higit sa 1% ng kabuuang halaga ng anumang paglilipat, kahit na ang iyong pagpapadala ay 1 EQL lamang. Sa kabilang banda ang max cap ay nagsisiguro na ang malalaking paglilipat ay hindi magiging masyadong mahal.

Halimbawa ng Bayad (Maliit na paglipat na mas mababa sa 25,000 EQL)

Ang mga paglilipat na mas maliit sa 25,000 EQL, Bayad na Susunogin: 1%

Nais ni James na magpadala ng 100 EQL sa Jessica, mayroon siyang kabuuang balanse na 200 EQL

Maglipat: 100 EQL
Susunoging Bayad: 1 EQL
Kabuuang Balanse na Kailangan: 1 EQL

Fee Example (Large transfer greater than 25,000 EQL) Transfers greater than 25,000 EQL, Burn fee of: 250 EQL

Nais ni Jessica na ipadala si Lauren 41,000 EQL, siya ay may kabuuang balanse ng 100,000 EQL

Maglipat: 41,000 EQL
Susunoging Bayad: 250 EQL
Kabuuang Balanse na Kailangan: 41,250 EQL
Natitirang Balanse: 58,750 EQL

Batayan ng Teknolohiya

Ethereum Blockchain Token

Ang EQL ay isang ERC-20 na token na itinayo sa Ethereum Network. Ito ay nakikinabang mula sa umiiral na imprastruktura ng blockchain at mga kakayahan ng smart contract na binuo ng Ethereum community, ang side na ito ay pakikipag-ugnayan ng gastos sa bawat gas, na nangangahulugang ang balanse ng Ethereum ay kinakailangang magpadala ng EQL mula sa isang address papunta sa isa pa.

Akmang Smart Contract

Ang opsyon para sa pagdaragdag ng karagdagang pag-andar ay ginawang posible, ang hinaharap na pag-pagpapatunay ng EQL network token para sa hinaharap na pag-unlad ng produkto na maaaring mangailangan ng dagdag na mga pamamaraan ng kontrata. Ginagawa nito ang EQL na tunay na multi-platform na nakatuon dahil maaaring patuloy itong umuunlad upang palawakin ang utility nito para sa lumalaking base ng application nito. pag-unlad sa umuusbong na ecosystem kung saan kami naniniwala.

Web3 API

Ang EQL Wallet ay binuo upan asset, ay na may kakayahang madaling pamahalaan ang kanilang mga crypto, habang nagbibigay ng madaling pagsasama sa Decentralized Apps (DAPP para sa maikling) at Disentralisadong Palitan (DEXs para sa maikling) ng hinaharap sa pamamagitan ng Web3 API standard. Naniniwala kami na ang kinabukasan ng palitan ay magiging desentralisado at nais na suportahan ang mga pagsisikap na ito sa aming EQL web extension na ginagawa itong paglipat nang simple hangga't maaari. Walang impormasyon ng user o pribadong data ang naka-imbak o naa-access ng EQL platform o network.



Ecosystem

Nilalayon ng EQL ecosystem na magkaloob ng mga gumagamit ng antas ng entry na may maaasahang angkop ng mga serbisyo, na nagsisimula sa aming core EQL Web Wallet na kasalukuyang nasa aktibong pag-unlad, sa hinaharap na ipinanukalang mga serbisyo tulad ng isang EQL DEX, Crypto Investment Platform at isang kalabisan ng mga proyekto na pinalakas ang plano ng EQL na naghahandog ng binhi. Paglikha ng isang pinagsamang network ng mga serbisyo na pinapatakbo ng isang solong multi-platform token (EQL), nakikinabang mula sa pagkakaisa sa parehong disenyo, komunidad at kakayahang magamit.

Ekonomika

- Pagkagantimpala sa mga pangmatagalang pamumuhunan, yaong mga nagmamay-ari ng bahagi ng EQL ang simula at may hawak para sa layunin ng kalooban ng pamumuhunan makatanggap ng mga benepisyo ng lumiliit na kabuuang suplay. Tulad ng mga namimili, Ang EQL para sa maikling kataga ng haka-haka ay responsable din para sa pagbawas ng ang nagpapalawak na supply.
- Kung ang presyo ng EQL ay bababa, ang laki ng transaksyon ay tataas, sa pagdaragdag ng halaga ng EQL na nasunog sa bawat transaksyon, na nagreresulta sa isang mas mabilis na pagkasunog. Sa teorya ito ay naglalagay ng token sa perpektong kondisyon upang makatanggap ng paglago ng presyo habang ang pagbawas sa paglalagay ng supply ay ilalagay karagdagang demand sa merkado.

Komunidad

“TUMATAAS TAYO SA PAMAMAGITAN NG PAG-ANGAT NG IBA.”

EQL is a community driven project, from its free initial distribution, bounty driven creative contests, weekly community challenges and seed offering phase. Driven to educate, entertain and create a warm and inviting atmosphere for users to share and voice their opinions.

Nandito kami upang gumawa ng isang espesyal na bagay, ngunit hindi namin magagawa ito nang nag-iisa! Ang komunidad ay ang pundasyon para sa lahat ng bagay na itinatayo, itinataguyod at nakikita natin, umaasa tayo na isama at mapasigla ang pagkamalikhain na hindi isa, ngunit kasing dami. Ang aming patuloy na layunin kapag ang pagbuo ng aming mga produkto at ideya ay nakadirekta sa pagbibigay ng aming komunidad sa EQL na may patuloy na sangkap, at turuan ang lipunan ng Crypto kung paano mapapabuti ng EQL ang maraming mga pagkukulang nito

Ang mga Cryptocurrencies ay napatunayan na ang kapangyarihan ay tunay na nasa kamay ng mga tao at ang komunidad ng EQL ay may pagkakataong mamuno.

Bounties / Kalakal / Paligsahan

Tulad ng EQL ay isang proyektong hinimok ng komunidad na nagtrabaho kami nang malawakan upang magkaroon ng badyet upang gantimpalaan ang aming mga tapat na sumusunod at yaong mga nagdaragdag ng halaga sa aming proyekto. Nagtakda kami ng 2 taon na plano tungkol sa mga bounty para sa aming komunidad. Nilalayan nito na patunayan sa mas malawak na komunidad na ang EQL bilang isang koponan at EQL bilang isang proyekto ay nagsusumikap na magpatuloy sa paglago sa hinaharap. Ang mga bounty ay magsasama ng mga generic na kampanya na ginagamit ng maraming iba pang mga token tulad ng mga kampanya ng social media at mga kampanya ng lagda. Magkakaroon din kami ng mga kampanya ng pagboto upang pahintulutan ang pag-aampon ng palitan sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagtuon ng aming determinadong komunidad sa paglago.

Tulad ng ipinakita namin mula noong nakumpleto, ang EQL ay naglalayong maging nangunguna sa pagbabago at pag-optimize, sa pamamagitan nito, makagagawa kami ng mga kapana-panabik at makabagong mga bounty upang tuluyang masiyahan ang pagnanais ng aming komunidad na patuloy na mapasigla. Layunin namin ang aming mga bounty na ma-link sa paglalabas ng produkto at serbisyo habang patuloy naming i-unveil ang aming malalalim na mga plano para sa EQL upang maging isang mass na pinagtibay na network. Sa pamamagitan nito, nagnanais kaming ikonekta ang aming komunidad sa aming mga gawain sa pamamagitan ng mga bounty.

Ang aming layunin ay upang turuan ang aming komunidad at pagkatapos ay para sa aming komunidad na magkaroon ng kakayahan upang turuan ang mas malawak na publiko upang madagdagan ang aming kahusayan sa pagkamit ng aming mga layunin para sa pag-optimize ng Crypto World.

1. Kampanya ng Bounty v1.0

Ang aming unang pagpapalabas ng aming kampanya sa bounty, medyo liwanag at inilaan bilang isang pagsubok na lugar para sa mga pagpapabuti sa hinaharap at upang makatanggap ng feedback ng komunidad, bago pagsikapan sa aming na-update na kampanya na magkakatulad sa pagpapalabas ng unang produkto ng EQL.

(Maaaring maidagdag ang mga posibleng iteration sa pagitan ng v1.0 - v2.0, na naglalaman ng mga pagpapabuti ng komunidad)

Magagamit na Bounties:

- Pagsasalin sa BTT Ann / Bounty
- Social Media
- Samut-Saring Paligsahan
- Pagboto sa mga Palitan

2. Kampanya ng Bounty v2.0

Ang ikalawang pag-ulit ng aming kampanya sa biyaya ay nagbibigay ng pagkakataon para sa aming komunidad na mag-eksperimento sa iba't ibang mga daluyan, sa pamamagitan ng aming mga gawain sa pagpapaunlad ng video / blog na pagpapala. Magbibigay din kami ng mas pinahusay na social media bounty na kampanya - pagpapabuti sa format, mga kinakailangan at istraktura batay sa feedback ng komunidad f rom v1.0.

Available Bounties:

- EQL Wallet at token Review ng Video
- EQL Wallet at token Blog Review
- Kampanya ng Pirma
- Social Media (Pinagbuting)
- Mga Paligsahan
- Pagboto sa mga Palitan

3. Bug Bounties

Ang pagtiyak ng mga ligtas at maaasahang produkto ay isang pangunahing layunin, dahil kami ay hinihimok upang maihatid ang kalidad ng gumagamit ng mga produkto na ligtas at pagsasamantala sa aming komunidad. Ang mga malalaking bug bounties ay ihahandog sa mga developer ng third party na makakahanap ng anumang mga flaws sa seguridad. Ang laki ng Bountie ay ibabatay sa natuklasan ng pagkasira ng bug at dapat maglaman ng isang mabubuhay na solusyon sa sinabi na isyu.

3. Badyet ng Bounty

Ang EQL ay magsasagawa ng 8 na mga kampanya sa biyaya at maglalaan ng kabuuang halaga 40million EQL sa mga matagumpay na aplikante sa loob ng isang 2 taon na plano. Layunin naming panatilihin ang patuloy ang komunidad habang lumalaki kami bilang isa. Ang aming badyet para sa kampanya ng bounty V1.0 ay 12 milyong EQL. Magsisimula tayo ng isang bagong kampanya tuwing 3 buwan. Tulad ng maraming mga variable na kasangkot sa pagbabadyet sa bawat kampanya kasama ang kasalukuyang presyo ng EQL, ang kabuuang supply ng circulating at ang kahalagahan ng kampanya sa ugnayan sa suite ng mga produkto na inilabas sa oras na iyon, ibababa namin ang mga badyet na numero para sa bawat kampanya 2 linggo bago ang nagsisimula ang kampanya.

Kabuuang Badyet para sa 2 Taon na Plano:

40 milyong EQL

Kampanya ng Bounty v1.0 = 12 milyong EQL



Pagpapaunlad

Ang EQL at ang lahat ng mga produkto na pinapatakbo ng EQL network token ay dinisenyo upang magbigay ng kadalian ng paggamit, upang higit pang mag-drive ng mas mataas na pag-aampon ng crypto at blockchain technology. Ang EQL Web Wallet ang magiging unang produkto na nagpapakita ng aming paningin para sa mga kaugnay na apps ng crypto na may kalidad.

Web Wallet

Ang EQL Wallet sa core nito ay magbibigay ng pinakasimpleng solusyon para sa pag-iimbak, pagpapadala at pagtanggap ng anumang ERC-20 na token. Nilalayon ng EQL na i-strip ang mga pagkakumplikado ng iba pang mga wallet, na higit na nagpapahintulot para sa mass na pag-aampon ng crypto asset management at paglilipat.

Ang EQL Wallet ay kasalukuyang binuo para sa Google Chrome at magagamit para sa pag-download sa pamamagitan ng Chrome Web Store, ito ay upang samantalahin ang pagsasama ng DAPP at DEX web3. Ang pag-unlad ng EQL iOS at Android wallets ay magsisimula sa ilang sandali pagkatapos ng paglabas ng extension ng Chrome.

Sa panahon ng pagsubok sa beta na napiling mga miyembro ng komunidad ay magagawang upang subukan ang wallet ay functional, magbigay ng mga mungkahi at pagpapabuti. Ang isang opisyal na bug kapagbigayan programa ay magagamit din sa panahon ng beta, incentivising developer upang matuklasan ang mga potensyal na sahig o nananamantala sa wallet code.

(Kami ay nagtatayo sa ibabaw ng proyektong open-source ng MetaMask dahil sa ito ay mahusay na binuo at lubos na ligtas, gayunpaman naniniwala kami na ang mga pag-upgrade ng EQL Wallet ay nagbibigay ng isang napakalaking halaga idagdag sa pamamagitan ng maraming mga idinagdag na tampok at pagpapabuti UI / UX na naka-target sa mainstream adoption.)

Mga Isyo na Dinaranas ng Kasalukuyang Web Wallet:

- Hindi maipadala ang mga token ng ERC-20
- Limitadong pagpili ng mga token ng ERC-20
- Nangangailangan ng mga third party na apps upang ma-access at magpadala ng token
- Pahirapan ang paglilipat ng mga pondo dahil sa nakalilito na kumpigurasyon ng gas
- Hindi pagkakasundo ng Burn fees ng EQL
- Ang Interface ay makalat at nakalilito (kakulangan ng UI / UX focus

1. Tampok ng Wallet

Ang EQL Wallet ay isang solusyon sa pamamahala para sa lahat ng mga token.

Ang EQL Ang Wallet ay ang pinakaligtas na pagpipilian para sa pagdeposito at pag-withdraw ng mga token sa at mula sa anumang DEX sa pamamagitan ng isang ligtas na paraan ng pag-aproba

- Ipadala ang Ether o anumang token
- Tumanggap ng Ether at anumang ERC-20 tugmang token.
- Kinakalkula ng EQL ang gastos sa pag-burn, ang wallet ay magiging kadahilanan sa mga bayarin sa transaksyon ng EQL upang gawing simple ang paggamit nito. (DTB)
- Suportado ng WEB3 API upang paganahin ang mga developer na madaling makipag-ugnayan sa EQL.
- Wallet na nagbibigay-daan para sa tuluy-tuloy na pagsasama sa mga hinaharap na DAPP at DEX's.
- Ang isang makinis at simpleng user interface, ay nagbibigay-daan sa lahat ng mga gumagamit na gamitin ang EQL Wallet, gaano man kahusay ang kanilang kakayahan sa cryptocurrency - ang paglipat ng halaga dapat simple, hindi kumplikado, kahit na napapailalim na teknolohiya.
- Pinagana ang Web3, nagpapahintulot sa EQL Wallet na walang putol na kumonekta at mag-interface sa desentralisadong Exchanges. pinapadali ang karanasan ng pagdedeposito at pag-withdraw ng EQL sa anumang DEX
- Ang awtomatikong pagkalkula ng mga bayad sa EQL kahit sa mga bagong adopter ng EQL
- sa magpadala at makatanggap ng EQL, nang walang pangangailangan para sa pangunahing matematika sa panahon ng proseso ng paglipat.
- Magpadala ng anumang ERC20 token nang direkta mula sa EQL Wallet nang walang pangangailangan para sa ikatlong party na mga serbisyo, tulad ng MyEtherWallet.

Ang EQL Wallet ay magtatakda ng pamantayan ng pagbuo ng produkto na ang lahat ng mga serbisyo ng EQL na pinapatakbo ay dapat na maghangad na maabot, tungkol sa kadalian sa paggamit, disenyo at isang layuning layunin upang pahintulutan ang pangunahing pag-aampon ng simpleng paggamit ng mga serbisyo ng crypto.

Roadmap

Pagmungkahi ng Pagpapaunlad ng Wallet sa Hinaharap

1. Pagdaragdag ng mga sikat na Cryptocurrency

Ang paglikha ng isang buong wallet crypto ay nangangailangan ng suporta para sa ibang mga blockchain kahit etoy hindi network ng Ethereum. Pagdaragdag ng mga popular na pera tulad ng Bitcoin, Litecoin, Neo at iba pamataas na dami ng barya ay magiging pangunahing pokus para sa mga update sa hinaharap ng EQL Web Wallet. Kasunod ng matagumpay na paglulunsad ng aming pangunahing wallet (Web Wallet), sisimulan namin ang pag-unlad sa mga katumbas ng Android at iOS.

2. Incentive for Stake (IFS for short)

Ang Insentibo para sa Stake ay isang bagay na hinahanap ng koponan ng EQL core para ipatupad sa darating na araw. Ang insentibo para sa Stake ay isang paraan para sa rewarding EQL token holders at pagtaguyod ng karagdagang wallet pag-aampon. Ang mga gumagamit ng EQL wallet staking feature ay magiging gagantimpalaan ang libreng EQL kaugnay sa kanilang porsyento na taya sa pool ng kabuuang staked EQL. Ang halaga ng EQL na tatanggap ng Stakers maaaring mag-iba nang malaki batay sa trapiko sa transaksyon sa network sa anumang naibigay na tagal ng panahon. Tulad ng EQL network ay hindi minting token ngunit sa halip ay nasusunog ang mga ito at / o muling namamahagi ng isang bahagi ng bayad sa transaksyon sa Stakers

Trialling (DTB) + (IFS)

Plano ng EQL na subukan ang isang kumbinasyon ng Deflation Through Burn (DTB) na modelo na may Incentive For Stake (IFS).

Tinitiyak ng DTB na ang lahat ng may hawak ay makakatanggap ng parehong mga katapat na kita, kung saan (IFS) gantimpalaan ang mga may mga pondo sa malaking halaga ng taya ng EQL upang makatanggap ng mas malalaking gantimpala

Naniniwala kami na ang paghahanap ng balanse sa pagitan ng dalawang paraan na ito ay maaaring magbigay ng parehong kinakailangang insentibo para sa mga may hawak ng Airdrop (mga maagang nag-aaplay ng entrepreneurial) upang makatanggap ng mga mahabang termino, pati na rin ang pagbibigay ng insentibo para sa mga bagong pagbili ng EQL network token.

Ang pagsasama ng IFS at DTB, ay magbibigay-daan para sa staking ng EQL kapag ginagamit ang EQL Wallet, magbibigay ito ng lingguhang hanggang dalawang linggo para sa mga gantimpala ng IFS, habang nagbibigay pa rin ng isang nagpapalawak na supply ng deplasyon. Ang iminungkahing ang pagsasaayos sa bayad sa pagsunog ay magiging (50% IFS / 50% DTB).

Ang pagsubok ng modelo ng IFS sa kumbinasyon ng DTB ay magaganap isang panahon ng ilang buwan sa Ethereum Testnet upang kumpirmahin ito katatagan at matukoy ang halaga nito. Tulad ng EQL ang magiging unang lumiliit supply token upang tangkain na isama ang gayong modelo. Sa panahong ito Maaaring gawin ang mga pagsasaayos sa mga kinakailangan, mga variable na maaaring kailangan mag-adjust sa panahon ng pagsubok ng naturang modelo ay:

- Pinakamababang halaga ng staking.
- Pinakamababang Oras ng staking.
- Oras hanggang staking.
- DTB sa porsyento ng bayad sa IFS.

(Ang malawak na trialling ng modelo ng IFS ay kinakailangan bago namin i-finalize ito bilang isang permanenteng kabit ng EQL tokendynamic)



Seed Offerings / Pakikipagsosyo

Seed Offerings

Ang yugto ng seed offerings ay nilikha upang magbigay ng kapangyarihan sa komunidad mga developer na bumuo ng mga kapaki-pakinabang na mga produkto at serbisyo ng crypto pinapatakbo ng token ng EQL network.

Kinakailangan ang mga produkto na binuo at pinondohan sa pamamagitan ng yugto ng paghahandaan ng binhi gamitin ang EQL token alinman sa pamamagitan ng bayad, opisyal na pagbili pera, mga gastos sa pagiging miyembro o anumang iba pang mga aktwal na ipinatupad gamitin ang kaso ng EQL network token, pagbibigay ng developer sa isang pinagmumulan ng kita at gantimpala sa karagdang paghimok ng pag aampon at utility ng EQL token at nakapalibot na mga serbisyo.

Pagtatakda ng Mga Pamantayan sa Proyekto

Itatakda ng EQL ang pamantayan ng pag-unlad ng proyekto na inaasahan nitong magbigay inspirasyon sa komunidad ng dev sa pamamagitan ng pag-unlad ng opisyal na EQL Wallet at iba pang mga serbisyo / produkto.

Ang mga proyekto na pinopondohan sa pamamagitan ng yugto ng Pagbibigay ng Buto ay dapat na nakatuon sa pag-optimize at pag-streamline ng pag-aampon ng cryptocurrency mga produkto at serbisyo sa masa. Dapat silang magkaroon ng matibay na pagtuon sa UI at UX at hinihikayat na gamitin ang pagba-brand at disenyo mga elemento na nilikha ng koponan ng EQL, paglikha ng isang relasyon ng symbiotic sa pagitan ng pagganap at pag apila ng visual.

Pagsusumite / Pagtatayo ng Iyong Ideya

Magbubukas ang EQL ng site ng pagsusumite ng Binhi para sa mga developer na isumite mga ideya nang pribado at kumpiyansa sa koponan ng EQL. Suriin ang bawat pagsusumite at timbangin ang paggamit nito, uniqueness at ang kakayahan ng mga developer na isagawa ang isinumite na proyekto.

Mga tuntunin ng binhi aalok ng mga pagbabayad ay intermittently batay sa mga proyekto progreso at hindi maililipat hanggang sa maabot ng beta ang proyekto pagsubok.

Kasosyo ng mga Seed

Ang yugto ng Partnership ng Buto ay nilikha upang mapabilis ang pag-aampon ng EQL network token na may pre-umiiral na serbisyo ng provider. Ang koponan ng EQL ay makikilala ang mga tagapagbigay ng serbisyo na may isang natural na pagkakahayanay sa EQL ethos at pangunahing paniniwala.

Ang halagang inaalok para sa pakikipagsosyo ay batay sa isang bilang ng mga kadahilanan tulad ng:

Mga Kadahilanan ng Serbisyo:

- Services current user base.
- Future potential service growth
- Depth of EQL implementation

Inaasahang Halaga ng EQL

- Kasalukuyang Pagsusuri ng EQL
- Bilang ng mga may hawak ng EQL
- Kasalukuyang Market Cap ng EQL

Bukas din ang koponan ng EQL sa mga service / application provider papalapit sa koponan ng EQL upang makatanggap ng isang paghahandog ng Partnership.



Koponan

Nagsimula ang proyekto ng EQUAL mula sa mapagpakumbaba na mga simula na may maliit pandaigdigang desentralisadong koponan na walang sentralisadong tanggapan / sentro. Upang panatilihin upna may proyekto at paglago ng komunidad ng isang sentralisadong core team ay itinatag sa Melbourne, Australia - ang kasalukuyang koponan ng EQL ng 5 miyembro. Tumutugon sa aming unang paglunsad ng produkto at website rebranding kami ay opisyal na naghahayag ng aming koponan.

Pagpupundo

Nakamit ng EQL ang layunin nito ng libreng pamamahagi ng mass ng ito sa isang malakas komunidad ng mga maagang nag-aampon na naniniwala sa hinaharap ng EQL network, ito ay koponan, mga plano sa pagpapaunlad ng komunidad at produkto. Kami naniniwala ang pinakamahasag na paraan upang maibalik sa aming komunidad ay sa pamamagitan ng pagtuon sa pagbuo ng makabuluhang mga produkto na gamitin ang EQL at magbigay karagdagang halaga idagdag sa cryptocurrency komunidad at EQL token na may hawak.

Upang pinakamahasag na makamit ang layuning ito naniniwala kami na ang paglawak ng EQL core kinakailangan ng koponan, kaya upang taasan ang mga pondo upang makamit ang mga layuning ito nagpasya na muling ilaan ang dating pinlanong Airdrop 3 na pondo para sa pribadong pamumuhunan.

Ang mga pondo ng Airdrop 3 ay orihinal na itinalaga para sa May hawak ng token ng EQL, ngunit ito ay ang aming paniniwala na kung ano ang magdagdag ng higit pa nasasalat at mahabang pangmatagalang halaga sa mga may hawak ng token ng EQL sa pamamagitan ng pagbibigay mas mahusag na kalidad ng pag-unlad ng produkto at isang pinalawak na koponan.

Ang paglalaan ay hindi magagamit sa isang solong malalaking mamumuhunan ngunit maraming mas maliliit na mamumuhunan, ang lahat ng mga pondo na naipon mula sa prosesong ito ay gagamitin para sa mga layunin ng pagkuha, pagbabayad ng kawani, pag-upa kagamitan at opisina. Ang laang-gugulin ay hindi ipagbibili sa isang punto, ngunit madiskarteng higit sa isang panahon ng oras upang makinabang mula sa paglago ng proyekto at sang-ayunan ang koponan nagtatrabaho patungo sa pangmatagalang hinaharap ng EQL.



Mga Social Links



Website: <https://www.equaltoken.io/>



Reddit: https://www.reddit.com/r/EQUAL_Network



Medium: <https://medium.com/@EqualToken>



Telegram: <https://t.me/joinchat/GtLj1JMYTHzhaQA5CGPw>



Twitter: <https://twitter.com/EqualToken>



Discord: <https://discord.gg/nCY5qgY>



BitcoinTalk Ann Thread: <https://bitcointalk.org/index.php?topic=2814625.0>



BitcoinTalk Bounties Thread: <https://bitcointalk.org/index.php?topic=2890073.0>

